



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr_dms@yahoo.co.th

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุไทย

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์บริการและวิชาการแก่ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างหลักประกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากรายงาน จำนวนประชากรจากการทะเบียนจำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2559 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 - 100 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 9,802,080 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลงและภาวะการณ้ตายลดลงคนไทยอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การดูแลเนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดความเสื่อมถอยและอ่อนแอลง จิตใจมีการแปรปรวนย่อมส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุลดลง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐจึงนำข้อมูลการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ มากำหนดแผนและนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสำคัญกับการปฏิรูปด้านสุขภาพเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง

นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ มีภารกิจหลักในการวิจัย ถ่ายทอด องค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นต้นแบบทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในการรองรับประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” จึงได้เปิดศูนย์บริการและวิชาการแก่ผู้สูงอายุได้แก่ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ (Perfect life) ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care Center) คลินิกฝังเข็ม ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) และคลินิกตา (เฉพาะวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โดยจักษุแพทย์จาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ณ อาคาร DMS-6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2024 8481

-ขอขอบคุณ-

3 พฤศจิกายน 2560